

อาถรรพ์.<><><> ของดินแดนสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา ปัญหาคาใจ  
ที่ไม่มีใครเฉลย...

นำเสนอเมื่อ : 14 ก.ค. 2552

**ความลึกลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา**





ภาพนี้ถูกโพสต์ที่ www.TEENEE.COM

### สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา

เป็นอาณาบริเวณส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกภาคตะวันตก พื้นที่ทั้งหมดเริ่มจากตอนเหนือของเบอร์มิวดาไปถึงตอนใต้ของรัฐฟลอริดาและจากฟลอริดาพุ่งตรงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรคาบสมุทรคาบสมุทรและแปซิฟิก จากนั้นก็ย้อนกลับมาถึงไปสู่อ่าวเม็กซิโกตอนเหนือของเบอร์มิวดาอีกซึ่งทำให้อาณาบริเวณแห่งนี้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมและอาณาบริเวณสามเหลี่ยมแห่งนี้ก็เป็นที่ลึกลับที่สุดของอเมริกาเหนือ

เครื่องบินที่หายไปเหนือพื้นที่ทะเลแห่งนี้ส่วนมากก่อนที่จะหายสาบสูญก็ติดต่อกับฐานปฏิบัติการหรือสถานีปลายทาง เป็นไปอย่างปกติ และสภาพของบรรยากาศ และทัศนวิสัย ก็สงบและแจ่มใสดี ไม่มีมีวาวของพายุร้ายใด ๆ แต่แล้ว

เมื่อถึงบทะเลหายเครื่องบินเหล่านั้นก็จะหายไป อย่างฉับพลันโดยไม่มีร่องรอย ซึ่งนักบินก็ไม่มีโอกาสที่จะแจ้งข่าวทางวิทยุให้หน่วยควบคุม การบินทราบใด แต่ก็มีเป็นจำนวนมากเหมือนกัน ก่อนที่เครื่องบินจะหายสาบสูญ นักบิน มีเวลาพอที่จะแจ้งข่าวผิดปกติ มายังฐานปฏิบัติการใด ซึ่งทฤษฎีต่างก็แจ้งตรงกันทั้งหมดว่า

ไม่สามารถควบคุมกลไกต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามปกติได้ เข้มติประจำเครื่องจะหมุน บิน จะไม่สามารถบอกทิศทางใด ท้องฟ้าจะกลายเป็นสีเหลือง และมองดูคล้ายหมอกหนาที่บัง ๆ ที่เป็นวันนั้บรรยากาศแจ่มใส และแดดส่องจ้ามาก่อน และท้องทะเลซึ่งเรียบสงบกลับปั่นป่วน ขึ้นมาโดยไม่อาจจะทราบสาเหตุใด

อุบัติเหตุที่เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา อุบัติการณ์ ลึกลับที่เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา อุบัติการณ์ ลึกลับที่เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา อุบัติการณ์ ลึกลับที่เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา

เกี่ยวกับความผิดปกติของดินแดนแห่งสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหรือไม่ แต่ทั้ง ๆ ที่กองทัพเรือสหรัฐพยายามจะปกปิด เรือราวดุแลนั้นไว้ ประชาชนทั่วไปก็เริ่มจะระแคะระคายต่าง ๆ และเชื่อว่า จะต้องมี แรงอาถรรพ์ หรือพลังอำนาจอันลึกลับ อย่างหนึ่งอย่างใด

ในบริเวณ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอย่างแน่นอน และยังปรากฏว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีข่าวรายงานว่า มี นักบิน

และนักบินเรือบางคนได้ออกชีวิตมาจากปรากฏการณ์สูญของขั้วขั้ว ในดินแดนของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา จึงทำให้ เกิดการฮือฮาในหมู่ชน และอย่างไรก็ดี จวบจนกระทั่งบัดนี้หาได้มีผู้ใด ที่สามารถให้คำอธิบายแจ่มชัด เกี่ยวกับความลึกลับและความอาถรรพ์ของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาได้ไม่ และจากการสูญ ก็ยังคงปรากฏอยู่ต่อไป

โดยไม่มีทางป้องกันหรือขัดขวางใด

มีผู้ให้ความคิดเห็นและคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป บางทีว่าเนื่องจากความปั่นป่วน ของท้องฟ้า ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด จากแผ่นดินไหว

โดยมหาสมุทร หรือเกิดจากอุกกาบาตเป็นจำนวนมากในบริเวณนั้น โดพุงเขาขุ่นเครื่องบิน และทำให้เกิดระเบิดขึ้นมา รังควานเป็นครั้งเป็นคราว สำหรับนักวิทยาศาสตร์ ให้คำอธิบาย

ที่อาจเป็นไปได้ว่า เครื่องบินและเรือเหล่านั้น ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปยังอีกมิติหนึ่ง โดยการกระทำของสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญาสูง เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง อีก ทฤษฎีหนึ่ง

นักวิทยาศาสตร์ได้ให้เหตุผลว่า เครื่องบินอาจพุ่งตกลงสู่ทะเล เพราะแรงดึงดูด ของสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าหรือแรงโน้มถ่วงของโลก ที่เกิดจากฝีมือการกระทำของสิ่งมีชีวิต

ที่มีปัญญาสูง เมื่อเครื่องบิน นั้นร่อนลงสู่พื้นน้ำนักบินและลูกเรือก็จะถูกจับตัวโดยมนุษย์จากอวกาศ (UFO) ที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์อีกพวกหนึ่ง ที่ไม่คุ้นเคยกับชาวโลก

ซึ่งอาจจะเป็นมนุษย์ที่เหลือนรอดมีชีวิต สืบต่อกันมาจากสงครามนิวเคลียร์มหาประลัยที่เกิดขึ้น ในกาลก่อน หรือเป็นมนุษย์จากอวกาศคนใดคนหนึ่ง หรือมนุษย์ในอนาคต ที่ต้องการรวบรวมตัวอย่างการดำรงชีวิตของ ชาวโลก เพื่อการศึกษาคนควา หรือป้องกันภัย ที่จะเกิดจากอาวุธนิวเคลียร์ ในอนาคตอย่างใดอย่างหนึ่ง

มีอยู่หลายกรณีเกี่ยวกับการลึกลับของเรื่องนี้ ที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจในประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับทะเล โดยเฉพาะเพราะแนว เราจะต้องไม่ลืมที่ลึกลับกว่า อวกาศก็ควม แต่ความลึกลับของท้องทะเล ยังคงเป็นลึกลับมากที่สุด สำหรับชาวโลกอยู่ ก่อนอื่นเราจะต้องรับความจริงที่ว่า 3 ใน 5 ส่วนของพื้นดินมหาสมุทร เราอยู่ครึ่งหนึ่งนอกภาพ

ปล่องภูเขาไฟในควอจินท์ หรือพื้นราบบนดาวอังคารเสียอีก เรายังแต่เห็นที่ทะเลลึก ที่เขียนขึ้นอย่างหยาบ ๆ จากการสำรวจด้วยเสียงสะท้อนของโซนาร์ โซนาร์ที่ส่งคลื่นเสียง หรือใช้คลื่นที่มิใช่ของกักตัวรังสีได้เฉพาะพื้นน้ำในลักษณะที่เห็น และความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับทะเลลึกนั้น และทรัพย์สินที่เรามีเกี่ยวกับทะเลลึกนั้น และทรัพย์สินที่เรามีเกี่ยวกับทะเลลึกนั้น และทรัพย์สินที่เรามีเกี่ยวกับทะเลลึกนั้น

ความลึกลับมหัศจรรย์ โดท้องทะเล หาได้หยุดยั้งเพียงเท่าที่กล่าวมาแล้วไม่

นิยายปรัมปรา เล่าลือสืบต่อเนื่องกันมา เกี่ยวกับพิภพ และสัตว์ประหลาดใตของทะเล โดยไม่มีวันจบสิ้น และยังการค้นพบหลักฐานซากเมืองโบราณ ใต้พื้นน้ำ ลึกลับนั้น ๆ ฟูต ในหลายส่วนของพื้นมหาสมุทรทั่วโลก ยิ่งทำให้เรื่องพิลึกพิลั่นก็ได้รับควมสนใจจาก

ความอยากรู้อยากเห็นของชาวโลกยิ่งขึ้น เราเคยทราบวัฒนธรรม และความรุ่งโรจน์ ของชาวเมืองแอตแลนติส โบราณจากบันทึกของ มหุประยาชพิเพดโตเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว

ปัจจุบันนักโบราณคดีและนักภูมิศาสตร์ ต่างเชื่อมั่นว่าอาณาจักรแอตแลนติค อันเคยรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมมาก่อนนั้นมิใช่จริง ขณะนี้เมืองทั้งเมืองได้จมหายอยู่ใต้พื้นมหาสมุทรแอตแลนติคที่ใดที่หนึ่ง

อีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความประหลาดใจให้แก่โคลัมบัสเมื่อห้าร้อยปีก่อน คือส่วนหนึ่งของกระแสน้ำอุ่น กัลฟสตรีม ที่เรียกกันว่าสายน้ำขาว พื้นน้ำบริเวณนี้จะมีอุณหภูมิสูง โดยแสงเรืองเป็นทางยาว ระยะทางเป็นไมล์ ๆ โกล ๆ กับ บาฮามัส ซึ่งในปัจจุบันแสงเรือง

บนพื้นน้ำเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่การตรวจสอบของนักวิทยาศาสตร์ ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดการเรืองแสงของจุลินทรีย์ในน้ำที่ถูกฝูงปลารบกวนหรือเป็นแสงเรืองที่เกิดจาก

กัมมันตภาพรังสี หรืออาจเป็นการเคลื่อนไหวของสัตว์ประหลาดขนาดมหึมาใต้ท้องทะเลกันแน่ และยังกว่านั้น

มีเหตุผลพอจะทำให้เชื่อได้ว่า พื้นที่ใดมหาสมุทรแห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มากมาย

ของชาวโลก ก็มาศึกษาชีวิตความเป็นไปในโลกของเราได้ และแสงเรืองที่เกิดขึ้น อาจเป็นสัญญาณให้ยานอวกาศของพวกเขาทราบตำแหน่งที่ตั้งและมองเห็นได้ ชัดเจน

ก่อนที่ยานอวกาศจะเข้าสู่อวกาศของโลก เหตุผลต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้หาหนทางอย่างหนึ่ง เชื่อมั่นใจไปกับอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะความโลภที่เราจะไม่อาจพิสูจน์ได้แน่ชัด

ปรากฏการณ์ประหลาดของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาจึงเป็นเรื่องลึกลับที่มีคนสนใจทราบอยู่เสมอต่อไป

โดย : วณิศา ตุลาภัย ตรี รับ ขอขอบคุณ <http://blog.eduzones.com/wanwan/27663>